

Chuẩn Bị Cho Bài 9

Tại Gia Đình

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Lời Chúa Nuôi Dưỡng Chúng Ta

Khi nhìn ra chung quanh, chúng ta sẽ thấy muôn vẻ huy hoàng của các loài tạo vật, và chúng ta biết rằng có một Thiên Chúa đầy lòng thương yêu, hằng chăm sóc chúng ta. Không những Chúa đã dựng nên thế giới mà Người còn làm ra nhiều thứ khác nữa. Chúa cũng tỏ lộ tình yêu của Người qua Lời Người. Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng Thánh Kinh và Mính Thánh Chúa.



Trình bày một truyện trong Thánh Kinh

Quý vị hãy chọn lấy một câu chuyện trong Thánh Kinh, rồi bảo mọi người dựa vào đó để minh họa thành những bức tranh.

Các truyện huyền thoại

Những truyện tích trong Thánh Kinh đã được tục truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau. Quý vị nên viết một tập ký sự để ghi lại những chuyện liên quan đến từng thành viên trong gia đình mình.

Những điều tôi biết về Chúa Giêsu

Sau bữa ăn chiều, Quý vị nên tổ chức một buổi hội thảo gia đình. Quý vị hãy lần lượt mời mỗi người kể ra hai điều về Chúa Giêsu mà người đó đã học được trong Thánh Kinh.





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Khi xem lễ, quý vị hãy lắng nghe các bài đọc trích từ Thánh Kinh. Sau lễ, gia đình quý vị hãy cùng trao đổi xem Chúa đã tỏ mình ra trong các bài đọc này qua những hình thức nào.

Trong Tuần

Quý vị hãy nghiệm xem, trong nếp sống của gia đình quý vị, Chúa thường tỏ mình ra qua những hình thức nào.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com



Những Điều Nên Biết...

Di Sản Của Chúng Ta Qua kịch nghệ

Kể từ năm 1634, ngoại trừ những năm chiến tranh, ở nước Đức, dân làng Oberammergau, theo lệ, cứ mười năm lại diễn lại vở tuồng Thương Khó. Vào thời mà bệnh dịch hoành hành trong toàn cõi Âu Châu, dân làng Oberammergau bị chết rất nhiều. Vì thế họ đã dâng lời thề hứa với Chúa rằng nếu không người nào trong làng bị chết vì bệnh dịch nữa, thì cứ lệ mười năm, dân làng sẽ diễn một vở tuồng nói về Sự Thương Khó của Chúa Giêsu và cái chết của Ngài. Vở tuồng mới nhất được sản xuất vào năm 2000.



Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Chúa Gọi Dân Người

*"Khi còn ở với anh em, Thầy từng bảo anh em rằng tất cả những gì Sách Mô-sê, các Sách Ngôn sứ và các Sách Thánh vịnh nói về Thầy đều phải được ứng nghiệm."
Lc 24:44*



Vì lòng thương yêu, Chúa dựng nên muôn loài, muôn vật. Chúa dùng sự tốt lành và vẻ đẹp của muôn loài thụ tạo để kêu gọi những người thiện tâm. Qua những biến cố của lịch sử thánh, ta thấy Chúa gọi đích danh Áp-ra-ham, I-sa-ác, Gia-cóp, Mô-sê, và các ngôn sứ. Chúa trao cho các ngài nhiệm vụ truyền lại cho dân Người đã chọn những gì Người truyền phán. Rồi Người sai Chúa Giêsu, Lời Thiên Chúa mặc xác phàm, xuống trần thế, để sống và chết cho chúng ta. Và Chúa Giêsu đã gửi Chúa Thánh Thần xuống ở với Giáo hội cho đến ngày tận thế. Sứ mệnh của Giáo hội là mời gọi hết thảy mọi người đến kết hợp với Thiên Chúa, là Đấng Tạo hóa đã tạo dựng nên muôn loài, muôn vật.